
 ๑ 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓  

ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๗ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสุดใจ   นันทวงค์ ประธานสภา อบต.กมลาไสย สุดใจ   นันทวงค์ 
๒ นายหนูเล็ก  บุษดี รองประธานสภา อบต.กมลาไสย หนูเล็ก  บุษดี 
๓ นางพัฒน์นรี  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๒ พัฒน์นรี  วรรณจักร 
๔ นางสาวส าอาง   ศรชีาติ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๓ ส าอาง   ศรชีาติ 
๕ นายบุญชู  ภูสีสิ้ว สมาชิสภา อบต. หมู่  ๙ บุญชู  ภูสีสิว้ 
๖ นายศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๐ ศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า 
๗ นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓ ทรงฤทธิ์ รัตนสีหา 
๘ นายอนิวัฒน์  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๖ อนิวัฒน์  วรรณจักร 
๙ นายทองพันธ์ จันประทัด สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๗ ทองพันธ์ จันประทัด 

๑๐ นางค าตา พลศรี สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๘ ค าตา พลศรี 
๑๑ นางบุญเยี่ยม นาทองไชย เลขานุการสภาฯ บุญเยี่ยม นาทองไชย 

ผู้ลาประชุมฯ 
  - ไม่มี 
ผู้ขาดประชุมฯ  
 - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ดาบต ารวจประดิษฐ  ไพรนิทร์ นายก อบต.กมลาไสย ประดิษฐ  ไพรินทร์ 
๒ นางวิลัยพร นาชัยเวียง รองนายก อบต.กมลาไสย วิลัยพร นาชัยเวียง 
๓ นางสาวสุภาพ จ าปาหมื่น เลขานุการนายก อบต.กมลาไสย สุภาพ จ าปาหมื่น 
๔ นางสาวปทุมพร จังโกฎิ ผู้อ านวยการกองคลัง ปทุมพร จังโกฎิ 
๕ นางสาวบุษกร ถิตย์สมบูรณ์ นักวิชาการสุขาภิบาล บุษกร ถิตย์สมบูรณ์ 
๖ นางณัฐธิดา เครือวรรณ นักวิชาการเกษตร ณัฐธิดา เครือวรรณ 
๗ นายจิรันธนิน ลือวัฒนานนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จิรันธนิน ลือวัฒนานนท์ 
๘ นางสาวจารุวรรณ ไชยโคตร นักวิชาการศึกษา จารุวรรณ ไชยโคตร 
๙ นางสาวสุภาวดี พิมล นักทรัพยากรบุคคล สุภาวดี พิมล 

๑๐ จา่เอกไพรวัลย์ ทะนาศรี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ไพรวัลย์ ทะนาศรี 
๑๑ นางสาวทัศนีย์ จ าเริญสรร หัวหน้าส านักปลัด ทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ 
๑๒ นายวุฒินันท ์เครือวรรณ นายช่างโยธา วุฒินันท์ เครือวรรณ 
๑๓ นายมารุต หมื่นไธสง นักวิเคราะห์ฯ มารุต หมื่นไธสง 

 
 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ประธำนสภำฯ  สวัสดีคณะผู้บริหำร ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสยทุก

ท่ำน เจ้ำหน้ำทีผู่้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี้เป็นกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที ่๒ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมือ่ทีป่ระชุมพร้อม ขอเปิดกำรประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธำนสภำฯ  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ประธำนสภำฯ กำรตรวจรับรองรำยงำนประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมือ่วันที่  

๖ สิงหำคม ๒๕๖๗ เชิญท่ำนสมำชิกสภำตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ  
 มีท่ำนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  เมือ่ไมม่ีท่ำนใดขอแก้ไข เพ่ิมเติม ก็จะขอมติทีป่ระชุมสภำฯเห็นชอบรับรอง

รำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ที ่๑ วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๗ 
  สมำชิกสภำท่ำนใดเห็นชอบรับรองฯ โปรดยกมือ  
ทีป่ระชุมฯ   ทีป่ระชุมมีมติรับรอง   ๙  เสียง 

    งดออกเสียง             ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที ่๔    เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
  ไม่มี 
ระเบยีบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ขั้นรับหลักการ) 

 เนื่องจากท่านนายกได้เสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ก่อนจะลงมติ
 รับหลักการ ขอให้ท่านนายกชี้แจงต่อสภาและให้สมาชิกสภาอภิปรายก่อน 

นายกฯ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ด้วย ข้าพเจ้าขอเสนอร่าง 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
  ๒๕๖๘ ฉบับนี้ มาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ในสมัยประชุม
  นี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วย ดังนี้  
   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย บัดนี้ ถึงเวลา
  ที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
  ได้ทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจน หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดมอบให้ท่านปลัด ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ผอ.กองคลัง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงดังนี้ 
  1. สถำนกำรณ์คลัง         



 ๓ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.256๗ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. 256๗ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน ดังนี้  

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป       
    1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 29,524,257.01 บำท   
    1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 63,574,261.75 บำท    
    1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 12,923,365.71 บำท  
    1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 2  

            โครงกำรรวม 757.82 บำท 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๖     

   2.1 รำยรับจริง จ ำนวน 39,264,973.03 บำท ประกอบด้วย   
หมวดภำษีอำกร     จ ำนวน 217,529.20 บำท 

    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และใบอนุญำต  จ ำนวน 306,149.00 บำท 
    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    จ ำนวน 91,727.39   บำท 
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                   จ ำนวน 126,340.00 บำท 
    หมวดภำษีจัดสรร     จ ำนวน 17,930,018.07 บำท 
    หมวดเงินอุดหนุน    จ ำนวน 20,593,209.37 บำท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 4,558,800.00 บำท 
   2.3 รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 33,874,813.61 บำท ประกอบด้วย  
    งบกลาง          10,681,067.84 บำท 

งบบุคลากร         12,290,758.12 บำท 
งบด าเนินงาน         7,994,188.59 บำท 
งบลงทุน         1,237,473.00 บำท 
งบเงินอุดหนุน         1,671,326.06 บำท 

2.4 รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน  
      4,392,800.00 บำท 

  บันทึกหลักกำรและเหตุผล      
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๘ ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย  จังหวัดกำฬสินธุ์  
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 12,048,100 

  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,774,800 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 6,833,950 

  แผนงำนสำธำรณสุข 1,796,480 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 2,610,360 

  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 551,240 



 ๔ 

  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 180,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,518,580 

  แผนงำนกำรเกษตร 878,320 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงำนงบกลำง 13,308,170 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 41,500,000 
    

   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้ตาม 
  แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเสนอร่าง 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
  ต าบลกมลาไสยพิจารณาให้เห็นชอบ  
   ส าหรับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้  

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท  แยกเป็น    
รายได้จัดเก็บเอง        

  หมวดภำษีอำกร รวม 125,000 บำท ได้แก่  
  ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง  จ ำนวน 100,000  บำท   

ภำษปี้ำย    จ ำนวน 20,000    บำท   
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต  รวม 254,000 บำท ได้แก่  
  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 500 บำท  
  ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จ ำนวน 230,000 บำท 
  ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูล จ ำนวน 10,000 บำท  
  ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 5,000 บำท 
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 1,000 บำท 
  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 2,000 บำท 
  ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จ ำนวน

   20,000 บำท   
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  รวม 100,000 บำท ได้แก่  
  ดอกเบี้ย     จ ำนวน 100,000 บำท 
 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม ๙๕,000 บำท ได้แก่   
  เงินชดเชยปฏิบัติกำรฉุกเฉิน  จ ำนวน  80,000 บำท 
  รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ    จ ำนวน  15,000 บำท  
 หมวดภำษีจัดสรร รวม 19,450,000 บำท ได้แก่   
  ภำษีรถยนต์    จ ำนวน 410,000 บำท 

   ภำษมีูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 10,800,000 บำท
   ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยได้ฯ จ ำนวน 3,000,000 บำท 

  ภำษีธุรกิจเฉพำะ    จ ำนวน 50,000 บำท  
ภำษีสรรพสำมิต    จ ำนวน 4,๐00,000 บำท 



 ๕ 

   ค่ำภำคหลวงแร่    จ ำนวน ๔๐,000 บำท  
  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม   จ ำนวน ๕๐,000 บำท  
  ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 

   จ ำนวน 1,๑00,000 บำท   
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 21,461,500 บำท ได้แก่  
  เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 21,461,500 บำท  

ประธำนสภำฯ  เชิญท่ำนปลัดชี้แจงเพ่ิมเติม 
ปลัดฯ  เรียนทา่นประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรา่งข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล 
ประมาณการรายรับ ผู้อ านวยการกองคลังไดช้ี้แจงแล้ว ส่วนรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขอให้ 
ท่านสมาชิกสภาพิจารณาด้วย  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายก ท่านปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ทีช่ี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณาและอภิปราย 

ส.อบต.ทองพันธ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะน าให้เพ่ิมเติมกิจกรรมที่เน้นเรื่องอบรม ให้มีกิจกรรมอ่ืน
ทีแ่สดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วยครับ  

จพง.ป้องกันฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ปีนี้มีการด าเนินการ
แล้ว ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ โครงการชุมชนร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด รายละเอียดกิจกรรมนั้น ตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่
สามารถท าได้ คือการให้ความรู้ในเบื้องต้นเพ่ือเป็นการป้องกันและให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่อง
ที่อบรมครับ เช่น การด าเนินการด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่ท่ีท าได ้
ก็เป็นการป้องกันเบื้องต้น ไม่สามารถไปด าเนินการด้านการปราบปรามได้ ทั้งนี้โครงการอ่ืนๆ
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น จะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปีครับ  

  โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับงานดับเพลิง เป็นการจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่
จ าเป็นจริงๆในการปฏิบัติงานดับเพลิงครับ ได้แก่ ฮู๊ดดับเพลิง หมวก ขวาน รองเท้าและถงุมือ 
ในส่วนของค่าวัสดุการแพทย์ เป็นการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุหรือประสบสาธารณภัยครับ  

ประธานสภาฯ  ในการด าเนินการโครงการขอให้พิจารณาเรื่องกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของโครงการด้วย เชิญท่านสมาชิกสภา 

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามเรื่อง
การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๕,๗๐๐ บาท ได้ระบุยี่ห้อหรือรุ่นหรือไม่ การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะด าเนินการอย่างไรครับ  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยกับ
ท่านทองพันธ์ จันประทัดครับ และก็ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ คือ เมื่อ
ซื้อมาแล้ว ก็ต้องบ ารุงรักษาให้ดี มีการเก็บและมีความพร้อมส าหรับการใช้งานด้วย และส าหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะน าให้ท าบอร์ดท าเบียบบุคลากรงานป้องกันฯด้วย
ครับ  



 ๖ 

จพง.ป้องกันฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณท่านสมาชิก
สภาที่แนะน า ก็จะน าไปด าเนินการครับ 

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์หรือครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์เป็นการจัดซื้อตามราคาท่ีมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ในส่วนครุภัณฑ์ใดที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ก็จะ
จัดซื้อโดยใช้ราคามาตรฐานของท้องถิ่น 

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการอบรม ที่
ผ่านมากลุม่เป้าหมายจะเป็นคนเดิม ขอแนะน าให้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายคนใหม่ๆ หรือกลุ่มใหม่ๆ 
ให้มาร่วมโครงการมากขึ้นครับ  

ส.อบต.บุญชูฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการวัด บ้าน
ประชารัฐ สร้างสุข งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าในปีนี้ มีการด าเนินการอย่างไรและ
มีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรบ้างครับ 

นวก.ศึกษา  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับโครงการวัด 
บ้าน ประชารัฐสร้างสุข การด าเนินการนั้น จะด าเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัด หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ได้เบิกจ่ายแต่
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือรองรับกิจกรรมในเวลาที่มีการตรวจประเมิน 

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการนี้ ในปีที่
ผ่านมามีการใช้งบประมาณอย่างไร และมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

นวก.ศึกษา  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ มีการด าเนินการกิจกรรมแต่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส.อบต.ค าตาฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการอบรม
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตทางการเกษตร ปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการหรือไม่ และปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ วางแผนกิจกรรมไว้อย่างไร  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากเรื่อง
ความเดือดร้อนของชาวนาเกี่ยวกับการซื้อพันธ์ข้าวปลูก เนื่องจาก ชาวนาซื้อพันธ์ข้าวมาปลูก 
แต่ผลผลิตที่ออกมา ไม่ตรงกับพันธ์ข้าวที่ระบุไว้ เรื่องนี้ขอฝากถึงนักวิชาการเกษตรหาวิธีแก้ไข
ปัญหาด้วย  

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ปัญหาเรื่องนี้ ผมก็
ไม่โทษร้านค้าผู้ขายพันธ์ข้าวครับ ตอนซื้อพันธ์ข้าวมาปลูกกับผลิตที่ออกมาไม่ตรงกัน เวลาน า
ข้าวไปขาย คนซื้อก็ไม่อยากรับซื้อ ซื้อก็ในราคาต่ า ก็เป็นปัญหาครับ ก็เรียนฝากด้วย  

นวก.เกษตร  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการแปรรูป
ผลิตทางการเกษตร จะเป็นการต่อยอดผลผลิตของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกในพ้ืนที ่ได้แก่ การท าปลา
ดุกแดดเดียว น้ าพริกปลาดุก เป็นต้น  

ส.อบต.ทองพันธ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการนี้ ขอให้
ทบทวนชื่อโครงการด้วยครับ ไม่แน่ใจว่าชื่อโครงการถูกต้องหรือไม่  

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมก็เห็นด้วยกับ
ท่านทองพันธ์ครับ ขอให้ทบทวนชื่อโครงการด้วย  

  ขอเรียนถาม ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ 
ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนการด าเนินการอย่างไรบ้าง จะพัฒนาด้านใดถึงจะท า
ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดครับ 



 ๗ 

นักทรัพยากรบุคคล เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์คือ ให้ความรู้และเพ่ิมศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรภายในองค์กร 
คณะผู้บริหาร สภาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ กิจกรรมก็จะมีการอบรมให้
ความรู้และการศึกษาดูงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนต่อไป   

รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอบคุณที่ชี้แจงครับ 
ก็อยากให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก
ที่สุดครับ  

ส.อบต.ทองพันธ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการจัดซื้อ
ทรายอะเบท ขอเรียนถามว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้จัดซื้อหรือยัง และมีการด าเนินการ
อย่างไร ปีนี้ยังไม่เห็นมีการใช้ทราบอะเบทป้องกันยุงลายครับ 

นวก.สุขาภิบาล  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับงานควบคุม
ป้องกันโรค การจัดซื้อทรายอะเบทและการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ปีนี้ มีการพบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกท่ีหมู่บ้านโปโล และบ้านสงยาง ก็ได้มีการฉีดพ่นหมอกควันแล้ว ส่วน
ทรายอะเบท ยังไม่ได้จัดซื้อ เพราะทรายอะเบทที่จัดซื้อยังมีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยังคง
เหลืออยู่ 

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกนั้น ปกติส่วนมาก จะมีผู้ป่วยโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนที่ก่อน ถึงจะมีการพ่นหมอก
ควัน การแจกจ่ายทรายอะเบท ปีนี้ก็ยังไม่เห็น ก็ขอฝากว่า ควรจะมีการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค
ในพื้นทีจ่ะดีกว่า ก็ขอฝากด้วยครับ  

นวก.สุขาภิบาล  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การควบคุมโรค ก็
จะด าเนินการตามหลัก ๓เก็บ ๓ป ๓ข โดยหลักๆคือต้องเริ่มจากตัวประชาชนเองก่อน ส่วนการ
พ่นหมอกควันก็ต้องด าเนินการตามหลักการ ส่วนการป้องกันระยะยาว ชุมชนก็ต้องด าเนินการ
ด้วยตนเองด้วย และโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านก็ได้ด าเนินการด้านการ
ป้องกันด้วย 

ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในพ้ืนที่บ้านสงยาง 
ก็จะมีการด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่เสมอ ทาง อสม.ก็มีการลงพ้ืนทีส่ัปดาห์ละ ๒ 
ครั้ง ส่วนทรายอะเอท ถ้าหมู่บ้านใดต้องการ ก็แจ้ง อสม.ในหมู่บ้านของท่าน เพ่ือ อสม.จะไป
ขอรับทรายอะเบทที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

ประธานสภาฯ  ในพ้ืนที่บ้านสงยางก็มีความเข้มแข็ง ส่วนในบ้านสะอาดชัยศรีก็มีโครงการปล่อยปลา
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย ก็เป็นการควบคุมโรคอีกทางหนึ่ง 

ส.อบต.ศุภณัฏฐ์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถาม 
แผนงานบริหารทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป จ านวน ๔ คน มีใครบ้าง  

นักวิเคราะห์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานคนงานทัว่ไป แผนงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย นายแสงจันทร์ พิมล นางสาว
จุฑามาศ เอ้ืออารีย์วงศ์ นายชนายุทธ ราชฏร์เริงฤทธิ์และนางสาวหทัยกาญจน์ พุฒพันธ์ 

ส.อบต.ทองพันธ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การจ้างเหมาบริการ 
ก็อยากเรียนฝากถึงคณะผูบ้ริหารพิจารณาถึงความจ าเป็นในการจ้างด้วยครับ เพราะต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านลดลง ในหมู่บ้านนั้น ประชาชนก็
มีความเดือดร้อน ต้องการงบประมาณลงไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านครับ  



 ๘ 

ส.อบต.ทรงฤทธิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
สภาเรียนฝากเรื่องการจ้างเหมาบริการ ก็ขอเรียนฝากด้วย ขอให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น
ด้วยครับ   

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะอภิปรายและเสนอแนะอีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มี ก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อใหค้วามเห็นชอบ รับหลักการ              

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระท่ี ๑ ขั้นรับ
หลักการ  

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือ  

ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ       ๙  เสียง 
   งดออกเสียง   ๑  เสียง  
 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการฯแล้ว  ในขั้นแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ 

ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยให้ที่
ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกสภาแตล่ะท่าน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ 
คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติก่อน  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอให้คัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน 

  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางสาวส าอาง ศรชีาติ  
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายทองพันธ์ จันประทัด  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไมม่ี  
ประธานสภาฯ  เมือ่ไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีมติ

เห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน 
 
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.ทรงฤทธิ์ฯ  ขอเสนอ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร    
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นายบุญชู ภูสีสิ้ว  
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นางพัฒน์นรี วรรณจักร  
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ที่ประชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ      ๙  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.ทองพันธ์ฯ ขอเสนอ นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา   
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางพัฒน์นรี วรรณจักร 



 ๙ 

  ผู้รับรองคนที่ ๒ นางค าตา พลศรี  
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ทีป่ระชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้  นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ     ๙  เสียง 
   งดออกเสียง ๑  เสียง  
 
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.บุญชูฯ  ขอเสนอ นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า  
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางสาวส าอาง ศรีชาติ  
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายทองพันธ์ จันประทัด  
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ที่ประชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไมม่ี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้ นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า 
  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ      ๙  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ประธานสภาฯ  สรุปว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง ๓ คนแล้ว ประกอบด้วย 

 ๑. นายอนิวัฒน์ วรรณจักร   
 ๒. นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา  
 ๓. นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า 
 เมื่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอให้เลขานุการ

 สภาฯนัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธานฯและเลขาฯต่อไปด้วย 
 ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ให้ที่ประชุม

 สภาฯพิจารณาก าหนดระยะเวลา รับการเสนอค าแปรญัตติ โดยต้องก าหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อย 
กว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภาฯมีมติรับหลักการ  เชิญทีป่ระชุมสภาฯเสนอ 

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 
๑๐–๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลาไสย 

  ผู้รับรองคนที่ ๑ นายบุญชู ภูสีสิ้ว  
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายศุภณฏัฐ์ ดอนประจ า  
ประธานสภาฯ  ทีป่ระชุมจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ใน 

วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกมลาไสย 

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ       ๙  เสียง 
   งดออกเสียง   ๑  เสียง   



 ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธำนสภำฯ  ญัตติอ่ืนๆ เชิญท่ำนสมำชิกสภำเรียนฝำก เรียนถำมได้  
นักทรพัยำกรบุคคล เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำทุกท่ำน ขอเรียนฝำกท่ำนสมำชิก 

สภำทุกท่ำนน ำส ำเนำใบประกำศนียบัตรผ่ำนกำรอบรม ส่งให้ฝ่ำยบุคคลด้วย 
นวก.เกษตร  เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำทุกท่ำน ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิก

สภำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำจำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ ที่ศำลำ
ประชำคมบ้ำนโปโล ในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๗ เวลำ ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

นำยช่ำงโยธำ  เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำทุกท่ำน ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม 
๒๕๖๗ เวลำ ๑๑.๐๐ น. คณะธรรมำภิบำล จังหวัดกำฬสินธุ์ จะมำตรวจติดตำมกำรด ำเนินกำร
โครงกำรขุดลอกหนองเบ็นสำธำรณะ ก็ขอแจ้งให้ท่ำนสมำชิกสภำทรำบครับ  

ปลัดฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำทุกท่ำน ฝำกนำยช่ำงโยธำแจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงและสมำชิกสภำในพ้ืนที ่เพ่ือร่วมตรวจติดตำมโครงกำรด้วย 

ประธำนสภำฯ  ขอฝำกงำนพัฒนำชุมชน ถ้ำมีโครงกำรที่ช่วยเหลือประชำชนผู้ด้อยโอกำส ก็ขอฝำกด้วย  
ส.อบต.ส ำอำงฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำทุกท่ำน ขอเรียนฝำกถึงคณะ

ผู้บริหำร ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัดโพธิ์ชัยสงยำง หลังคำรั่วจุดที่เป็นรำงน้ ำ ขอเรียนฝำกด้วย 
ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่ำนประธำนสภำ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำทุกท่ำน ขอขอบคุณคณะ

ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ทุกท่ำนที่ไปร่วมงำนฌำปณกิจญำติผม ในวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๗ ครับ  
ประธำนสภำฯ   เชิญทำ่นสมำชิกสภำเพ่ิมเติมได้  
ทีป่ระชุมสภำฯ  ไม่มี  
ประธำนสภำฯ  เมือ่ไม่มีท่ำนใดเสนอ ก็ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมประชุมในวันนี้    
 ขอนัดประชุมสภำ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๗ เวลำ 

๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภำฯ กำรแต่งกำยชุดสุภำพ ขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

ลงชื่อ        
        (นำงบุญเยี่ยม นำทองไชย) 

       เลขำนุกำรสภำฯ 
                     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯแล้ว  
 

ลงชื่อ       ประธานกรรมการฯ 
 (นางสาวส าอาง ศรชีาติ)  
 

ลงชื่อ         กรรมการฯ 
 (นางพัฒน์นรี วรรณจักร)  
 

ลงชื่อ       กรรมการฯ 
 (นายทองพันธ์ จันประทัด)  
 

       ลงชื่อ       
        (นำงสุดใจ นันทวงค)์ 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
             ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม 


